

Thứ Hai, tuần XIV Tháng Năm, Năm Chín

LỜI CHÚA- Hs 2, 16. 17c-18. 21-22 - Mt 9, 18-26

YÊU THƯƠNG LÀ LÀM CHO SỐNG

"Chúa là Đấng tể bi nhân hậu!".

Một nhà tu đức nói, "Nếu bạn sống trong nghĩa địa quá lâu, bạn sẽ ngừng khóc khi ai đó chết! Cũng thế, nếu bạn sống trong ích kỷ quá lâu, bạn sẽ làm cho người khác 'bớt ngừng' i' hơn, khi bạn yêu họ; đang khi với Chúa Giêsu, yêu thương là nâng cao, 'yêu thương là làm cho sống!'".

Kính thưa Anh Chị em,

'Yêu thương là làm cho sống!', Thánh Vịnh đáp ca và hai bài đức hôm nay cho thấy Thiên Chúa đã yêu theo cách đó. Ngài nhân ái, thành tín, và yêu thương, vì "Chúa là Đấng tể bi nhân hậu!".

Qua miêng ngôn sứ Hôsê, Thiên Chúa sánh mình như một người cha dân Ngài; Ngài hôn vâng dân, "Ta sẽ lập vâng người một hôn ước vĩnh cửu; Ta sẽ lập hôn ước trong công minh và chính trực, trong ân tình và xót thương!". Chính Chúa Giêsu, hiện thân tuyệt vời của một Thiên Chúa làm người, cũng đã thể hiện trên tình yêu tín trung này. Trong các Phúc Âm, Ngài tự ví mình là chàng rể; Phaolô gọi Hội Thánh là Hiện Thể của Ngài, Đấng bày tỏ tình yêu của một Đấng Lang Quân hiện mình trên thập giá. Tin kính nghiêm túc, chúng ta biết, tình yêu đích thực luôn chết đi cho mình để mang lại sự sống cho người khác yêu.

Điờ u này tuyờ t đờ i đúng nờ i Chúa Giêsu. Tình yêu cờ a Ngài mang lờ i cho nhờ ng ai Ngài gờ p gờ khờ năng đờ sờ ng mờ t cuờ c sờ ng viên mỗn đờ mờ c đờ cao nhờ t. Tin Mờ ng hôm nay đờn xen bờ i hai con ngờ i đờ c Chúa Giêsu cờ u sờ ng; mờ t đờ a bé khoờ ng 12 tuờ i đờ chờ t, và ngờ i phờ nờ hờ n 12 năm bằg huyờ t; Ngài trờ lờ i sờ sờ ng cho cờ hai. Bờ ng cách đờ, Chúa Giêsu cho thờ y, tình yêu cờ a Ngài mờ nh hờ n sờ chờ t. Vì thờ, cờ khi cái chờ t đờ n, chúng ta cũg sờ đờ ng đờ y khi thông phờ n vào Sờ Sờ ng Phờ c Sinh cờ a Ngài. Tuy nhiên, ngay đờ phía bên này cờ a cái chờ t, chúng ta vờ n có thờ trờ i nghiờ m sờ sờ ng yêu thờ ng tờ Chúa Giêsu; đờ là sờ hiờ n đờ n cờ a Ngài qua Thờnh Thờ, qua Lờ i Chúa và qua tha nhờn, mà trong hờ, Ngài đờng sờ ng.

Nhờ ngờ i phờ nờ, chúng ta có thờ tiờ p cờ n và chờ m vào sờ hiờ n đờ n cờ a Chúa Giêsu đờ đờy và lúc này. Khỏc vờ i sờ công khai cờ a viên trờ ng hờ i đờ ng, hành trờ đờ n vờ i Ngài cờ a phờ nờ này là mờ t hành trờ rờ t riờng tờ, bà đờ n 'tờ phía sau'. Bờ ng bờ t cờ cách nào khi đờ n gờ n Chúa, chúng ta sờ thờ y, Ngài luôn đờ đờ tiờ p nhờ n chúng ta. Nờ u phó mừnh cho Ngài vờ i đờ c tin cờ a ngờ i phờ nờ, và đờ c tin cờ a viên trờ ng hờ i đờ ng, chúng ta sờ cờ m nghiờ m đờ c sờ hiờ n đờ n chờ a lờnh và cờ u sờ ng cờ a Ngài; bờ i lờ, vờ i Ngài, 'yêu thờ ng là làm cho sờ ng!'. Vờ i ngờ i phờ nờ, Ngài nờ i, "Này con, hỏy vờ ng lờng. Đờ c tin cờ a con đờ cờ u con!".

Anh Chờ em,

"Chúa là Đờ ng tờ bi nhờn hờ u!". Mờ t đờ nh nghiờ thoờ t nghe, có vờ xa lờ vờ mờ t Đờ ng Vô Hờnh; thờ nhờng, lờ i trờ nên cờ thờ tuyờ t vờ i, có thờ thờ y đờ c, sờ đờ c nờ i con ngờ i Giêsu, trong hờnh hỏi cờ a mờ t phỏm nhờn! Ngài đờ n "cho trờ n gian đờ c sờ ng và sờ ng đờ i dỏo!". Quờ vờ y, Chúa Giêsu khỏng chờ nờ m lờ y tay đờ a bé đờ nó sờ ng lờ i rờ i lờ i chờ t; cũg khỏng chờ cho ngờ i phờ nờ chờ m vào tua áo đờ đờ c lờnh sờ ch, cao hờ n thờ bờ i phờ n!

Ngài hiờ n mừnh làm lờ ng thờ c tan biờ n trong máu thờ t chúng ta, khiờ n chúng ta đờ c thông đờ sờ sờ ng thờ n linh, sờ sờ ng khỏng làm chúng ta rờ i đờy, biờ n mờ t; nhờ ng đờ c sờ ng đờ i dỏo, sờ ng viên mỗn hôm nay; và sờ ng đờ i đờ i ngày sau! Vờ y, mang lờ y sờ sờ ng Thiên Chúa trong mừnh, chúng ta hỏy sờ ng nhờ con cái Thiên Chúa. Đờ ng đờ ích kờ trờ kéo chúng ta xuờ ng "quỏ lâu"; trỏi lờ i, sờ ng cao thờ ng vờ i mờ t con tim đờ y trờn tình yêu.

Chỏnh nhờ tình yêu vờ tha và hy sinh nhờ Chúa Giêsu, chúng ta sờ làm cho ngờ i khỏc, nhờ t là nhờ ng ngờ i thờn trong gia đờnh đờ c sờ ng. Nờ u chúng ta tỏm niờ m 'yêu thờ ng là làm cho sờ ng', chúng ta thờ t sờ đờ trờ nên mờ t tờ o vờ t mờ i và Thờ t Mỏu Ngời Hai đờ thờ c sờ biờ n hóa và biờ n đờ i con ngờ i chúng ta!

Chúng ta có thể cứu nguy,

"Lạy Chúa, xin ban cho con một trái tim yêu thương như Chúa, 'yêu thương là làm cho sống'. Xin chữa lành một phần nào đó trong tim con, vì n cũng đã chết; một phần nào đó trong linh hồn con, vì n cũng đang chảy máu!", Amen.

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

Kính chúc:

Hạnh
